



มูลนิธิคุณพ่อเรย์

จดหมายข่าว...



สิงหาคม 2554



เรื่องเล่า.. และข่าวสาร

จากคุณพ่อภักทรพงศ์

วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วราวติดปีกบิน พ่อต้องขอขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ดี ที่ทุกคนชื่นชอบเรื่องราวที่พ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆ เมื่อฉบับก่อนและในฉบับนี้พ่อจะเล่าถึงความน่าประทับใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาให้พวกเราที่เป็นผู้สนับสนุนงานของมูลนิธิได้ทราบ

ก่อนอื่น พ่อขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับโลโก้ใหม่ของมูลนิธิ เป็นสัญลักษณ์รูปมือ ที่มีทั้ง 4 สี และ 4 ขนาดที่แตกต่างกัน หลายคนคงสังเกตเห็นในจดหมายข่าวของพ่อในฉบับที่แล้ว กว่าที่จะออกมาเป็นรูปนี้พวกเราคิดกันนาน คิดกันหนักพอสมควร เพราะโลโก้ใหม่จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งต้องสามารถจดจำได้ง่าย

ความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็เรียบง่ายมาก คือ มือทั้ง 4 ขนาดแสดงให้เห็นว่ามูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่อน เด็กเล็ก วัยรุ่น หรือหนุ่มสาวที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่



ส่วนสีทั้ง 4 แสดงถึงผู้คนที่เราคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นี้ล้วนเป็นพี่เป็นน้อง เป็นลูกเป็นหลานที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร ทุกคนจะได้รับการต้อนรับจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์เสมอ เพราะเราคือ

“แสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

จะส่องสว่างนำทางเช่นนี้ตลอดไป

มกราคม - ลุงแดงมาแล้ว

ทุกคนมักเฝ้ารอฤดูหนาว เพราะจะได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อกันหนาวสวยๆ สีสดใส (แม้จะเพียงไม่กี่วันก็ตาม) สภาพอากาศหนาวเย็นที่นี้อาจจะแตกต่างจากที่อื่น แต่เด็กๆ ที่โครงการหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ก็ได้สัมผัสกับความเย็นนี้มากกว่าใคร เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในชุมชนสีเขียว มีความสวยงาม



ร่มรื่น อีกทั้งดินก็ดีและน้ำก็อุดมสมบูรณ์ พ่อจึงได้ชักชวน **“ลุงแดง”** ผู้คร่ำหวอดอยู่กับพืชผักนานาชนิดมาร่วมงานกับเรา จากนั้นไม่นานบริเวณซึ่งเคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีหญ้าขึ้นรกจรุง ก็กลับกลายเป็นพื้นที่เกษตรขนาดย่อมที่เต็มไปด้วย กล้วย มะพร้าว แตงกวา ผักบุ้ง พริก ตลอดจนจนสมุนไพรรและเครื่องเทศอีกหลายอย่าง นับว่าเป็นโชคที่คุณลุงมาอยู่กับเรา

ในทุกๆ ครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เด็กๆ จะมาช่วยกันคนละไม้ละมือ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมแปลงเกษตรของคุณลุงแล้ว เด็กๆ ยังได้แบ่งปันพืชผักและผลไม้ไปให้เพื่อนๆ ของพวกเขาที่อยู่ในโครงการอื่นอีกด้วย ไม่เพียงแต่อิ่มอร่อยและสุขภาพดีกันถ้วนหน้าเท่านั้น พืชผลเหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพงได้อีกด้วย

กุมภาพันธ์ - ปีกกล้า..ขาแข็ง(แรง)

กุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้ว ยังเป็นเดือนที่ **“บ้านฝึกบิน”** ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งบ้านฝึกบินนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับบ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์

บ้านงามหลังนี้ สามารถรองรับเยาวชนได้ถึง 6 คน ซึ่งทุกคนล้วนกำลังศึกษาหรือฝึกอาชีพตามที่ตนเองได้เลือกและอยู่ในช่วงของ



ต่อในระดับประถมศึกษา ซึ่งในงานก็มีทั้งคุณพ่อ-คุณแม่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อร่วมในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา แม้จะเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ แต่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวของพวกเขา

การเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้เพื่ออนาคต ในจำนวนนี้มีหลายคนเคยเร่ร่อน เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนในพัทยา แต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนและมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองได้อย่างสุจริต บ้านหลังนี้จะสอนให้เขารู้จักวินัยและความรับผิดชอบรวมถึงการพึ่งพาตนเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนตนเองจากที่นี่จะสามารถบินไปสู่โลกกว้างและยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง

วัด..บวม ฮูละ ฮูละ



เสียงเพลง เสียงกลองและฟู่เชือก ฟางอันฟูฟ่อง เป็นสิ่งเราเห็นอยู่เสมอในการแข่งขันกีฬาประจำปีของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ ที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปีนี้มีเพียงแค่สองสีเท่านั้น คือ ทีมสีฟ้าและทีมสีเขียว การแข่งขันเป็นไปอย่างครึกครื้นสนุกสนาน นักเรียนทุกคนต่างก็คาดหวังที่จะลงชิงชัยในกีฬาอย่างน้อยหนึ่งชนิดเพื่อจะได้ขึ้นแป้นรับเหรียญกับเขาบ้าง

ในปีนี้มีรางวัลพิเศษสำหรับเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไม่ใช่เพราะร้องเพลงเชียร์เสียงดังเท่านั้น แต่เป็นเพราะชุดที่สวยงามใส พร้อมกับท่าเต้นที่ซึกซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพรียงนั้นชนะใจผู้ชมและกรรมการเป็นเอกฉันท์ ความน่ารักของกองเชียร์ทำให้หลายคนลิ้มการแข่งขันในสนามไปเลย

ในป็นี่มีรางวัลพิเศษสำหรับเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไม่ใช่เพราะร้องเพลงเชียร์เสียงดังเท่านั้น แต่เป็นเพราะชุดที่สวยงามใส พร้อมกับท่าเต้นที่ซึกซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพรียงนั้นชนะใจผู้ชมและกรรมการเป็นเอกฉันท์ ความน่ารักของกองเชียร์ทำให้หลายคนลิ้มการแข่งขันในสนามไปเลย

มีนาคม - หนูเรียนจบแล้วจ้า

เดือนมีนาคมคือช่วงสิ้นสุดปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา บรรดานักเรียนตัวน้อยทั้งหลายต่างก็มากล่าวคำอำลาต่อคุณครู หลังจากที่ได้รับความรู้และฝึกฝนการอ่าน การเขียนจนสำเร็จ ตอนนี้นูๆ ของเราพร้อมแล้วที่จะเข้าศึกษา

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา แห่งนี้ ผู้ปกครองจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 5 บาทเท่านั้น โดยจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่เราต้องการให้ทุกครอบครัวมีส่วนร่วมรับผิดชอบแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี

วันนักบุญแพทริก นักบุญแห่งไอร์แลนด์

เดือนมีนาคม มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองวันนักบุญแพทริก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพัทยา เด็กๆ และนักเรียนจากทุกโครงการของมูลนิธิฯ ต่างก็เข้าร่วมในขบวนพาเหรดกันอย่างพร้อมเพรียง ส่วนอาสาสมัครของเรามีหน้าที่ตกแต่งรถที่จะเข้าร่วมขบวนให้มีความสวยงาม ในงานนี้ยังมีวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ ถึง 9 วง มาร่วมสร้างสีสันในขบวนพาเหรด ผู้คนต่างก็ร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆ กันตลอดทาง เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนผ่านชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไอริช ทำให้คิดถึงคุณพ่อเรย์ ถ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคงมีความสุขและร่วมงานเฉลิมฉลองกับลูกๆ ของท่านในขบวนพาเหรดนี้



ควีนอลิซาเบธ ราชนิเรือสำราญ

ปลายเดือนมีนาคม เมืองพัทยามีโอกาสได้ต้อนรับเรือสำราญ "ควีนอลิซาเบธ" อีกครั้ง ที่นี่คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางรอบโลกของเรือลำนี้ กับต้นผู้ใจดีได้เชิญเด็กๆ และนักเรียนของเราจำนวน 150 คนเข้าชมบนเรือสำราญและเด็กของเราก็ได้เตรียมการแสดงเพื่อส่งมอบความสุขให้กับแขกผู้มีเกียรติบนเรือด้วยเช่นกัน ทุกคนล้วนสนุกสนานและเพลิดเพลินบนเรือลำ

ใหญ่ อีกทั้งยังมีอร่อยกับอาหารว่างที่มีทั้งเค้ก แขนวิชและคุกกี้ที่ ลูกเรือได้จัดไว้สำหรับพวกเราอย่างมากมาย

หลังจบการแสดงแต่ละชุด ผู้ชม ทั้งหมดจะลุกขึ้นปรบมือให้เกียรติ กับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการร้อง เพลงของนักเรียนจากโรงเรียนสอน คนตาบอดหรือวีลแชร์แดนซ์ของ นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่



รวมไปถึงมวยไทยและรำไทยจากบ้านเด็กพระมหาไถ่ ผู้ชมบน เรือสำราญหลายคนบอกว่านี่คือการเดินทางมาประเทศไทยเป็น ครั้งแรกของพวกเขา และเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้มีโอกาสชมรำ ไทยที่มีความอ่อนช้อยและสวยงามจากเด็กๆ



เมษายน - สงกรานต์เบิกบานใจ

ต้องยอมรับว่าเป็นเทศกาลที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รอคอย ที่อื่นๆ อาจ จะฉลองกันเพียงแค่ 3 วัน แต่สงกรานต์ที่พัทยามีถึง 9 วัน วันที่ เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือ **“วันไหล”** และวันนี้ก็เป็นวันที่เด็กๆ ตั้งตารอกันมากที่สุด

สำหรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เราได้จัดงานเป็นการภายในด้วยเช่นกัน เด็กๆ และนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมใจกันมารดน้ำ ขอพร จากคณะคุณพ่อและผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อให้ตนเองประสบแต่ความ สุขความเจริญในวันปีใหม่ไทย

ใน **“วันไหล”** ทุกคนจะเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น ถนนทุกสาย จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนและรถกระบะบรรทุกน้ำ มีเสียงเพลงจาก หลากหลายศิลปินให้เราได้ฟังโดยไม่เสียสตางค์ จนบางครั้งไม่รู้ ว่าจะฟังจากรถคันไหนดี ในวันที่ทุกคนล้วนเปียกปอนจนจำสภาพ เดิมกันแทบไม่ได้

อย่าประมาทผู้หญิง

ในเดือนเมษายน เราได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเซนต์ปอล แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ บรรดาเด็กชาย

ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ ต่างรู้สึกตื่นเต้นเมื่อทราบว่าในจำนวน นี้มีนักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตูของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตีส์ชุดเยาวชน เด็กๆ แทบไม่เชื่อว่าผู้รักษาประตูทีมดังระดับ พรีเมียร์ลีกจะมาเยี่ยมพวกเขา ทุกคนต่างก๊อจจ่อแต่งกายชุด ฟุตบอลตัวเก่งเพื่อเฝ้ารอ เมื่อคณะนักเรียนมาถึง เด็กๆ ของเรา ต่างก็มองหาและทายกันว่าคนไหนน่าจะมีหน่วยก้านเป็นผู้รักษา ประตู เมื่อคำเฉลยมาอยู่ตรงหน้า ทุกคนถึงกับอึ้งเพราะคนที่เฝ้า รอแท้ที่จริงแล้ว เธอเป็น **“ผู้หญิง”**

ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลนัด กระชับมิตรจะเริ่มขึ้น หนูน้อยของเราได้สาธิตแม่ไม้มวยไทยให้ได้ชม และให้ผู้ รักษาประตูคนเก่งได้ทดลอง เล่นกีฬาประจำชาติไทยดู บ้าง ด้วยความเก๋อเงินที่ต้อง สู้กับสาวสวยทำให้หนูน้อย ของเราไม่กล้าลงมือ ในที่สุดเขาก็บอกกับตัวเองว่าเป็นเพียงการ แสดง เล่นไปตามบท ยังคิดไม่ทันจบดี สาวเจ้าก็เหวี่ยงหมัดอัน ทรงพลังเข้าใส่



เฮ้อ!! ... หนึ่ง สอง สาม น็อคเอาท์

พฤษภาคม - หมดข้ออ้าง

ในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม คือการเริ่มต้นภาคเรียน ใหม่ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และเป็นครั้งแรกใน รอบหลายปีทีทุกคนไม่ต้องรีบร้อนไปยังลิฟท์ที่มีอยู่เพียงตัวเดียว เพราะทางลาดที่สร้างใหม่พร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว ก่อน ที่เราจะมีทางลาดนี้ หลายครั้งที่ต้องยกเลิกการเรียนการสอน เพราะเหตุที่ลิฟท์เสียหรือเกิดไฟฟ้าดับ บางครั้งครูต้องเริ่มสอน ล่าช้า เพราะนักเรียนที่ใช้วีลแชร์ต่างต้องเข้าแถวเพื่อรอขึ้นลิฟท์ แต่สำหรับวันนี้คงไม่มีข้ออ้างในการเข้าเรียนสายกันแล้วเพราะ ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก ไฟจะดับ นักเรียนก็ยังสามารถไปถึง ห้องเรียนได้ตรงเวลา



ลุงเท้าผมหายไปไหน

ไม่เพียงแต่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เท่านั้นที่เริ่มปีการศึกษาใหม่ โรงเรียนต่างๆ ในพัทยาก็เริ่มเปิดเรียนเช่นกัน นี่เป็นสัญญาณว่าวันหยุดภาคฤดูร้อนของพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว

เช้าวันแรกของวันเปิดภาคเรียน ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ เด็กส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงครึ่ง ในวันนี้เด็กผู้หญิงดูสวยงามในเสื้อสีขาวและกระโปรงที่จับจีบอย่างประณีต ลุงเท้าที่สวมก็มีสีขาวยาวกว่าที่เคย รองเท้าถูกขัดมันจนเป็นประกาย ทุกคนต่างรอดคยที่จะได้ไปพบกับเพื่อนเก่าและคงอยากรู้ว่าปีนี้ทางโรงเรียนจะมีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้บ้าง



ตรงกันข้ามกับเด็กผู้ชายที่ดูเรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ บางคนยังแต่งตัวไม่เสร็จเสียดายซ้ำจนคุณครูต้องคอยเร่งตลอดเวลา เพราะรถรับส่งกำลังจะออกเดินทางแล้ว แต่วันนี้คงจะไปโรงเรียนสายกันแน่ๆ เพราะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งหาถุงเท้าไม่เจอ แม้เขาจะดูจนทั่วแล้วก็ไม่เจอ “ลุงเท้าซื้อใหม่จะหายไปข้างหนึ่งได้อย่างไร ครูเพิ่งเอาออกมาแจกให้ทุกคนเมื่อวานนี่เอง” เมื่อได้ยินคุณครูบ่นด้วยเสียงอันดัง ประกอบกับมีเสียงหยอกล้อของเพื่อนๆ เขาจึงได้แต่ยิ้มแหยๆ และเดินกลับไปค้นหาถุงเท้าที่หายอีกครั้ง แต่ก็ต้องเดินเท้าเปล่ากลับมา จนคุณครูอดรอนทนไม่ได้จึงต้องให้ลุงเท้าใหม่ไปอีก

1 คู่ ซึ่งเขาก็รีบรับมาสวมจนเท้าแทบจะทะลุออกมาด้านนอก

เมื่อทุกคนพร้อมและนั่งประจำที่ รถก็เคลื่อนออกจากบ้านเมื่อเวลาเจ็ดโมงเช้าพอดีพอถึงที่ถึงกระนั้นเรายังคงได้ยินเสียงกลุ่มพี่สาวคนโตต่อว่าต่อขานเรื่องลุงเท้าไม่จบไม่สิ้น ซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้นคงจะเซ็ดไปอีกนาน

มิถุนายน - อาซาบ่าบัด

ชั้นเรียนของ “อาซาบ่าบัด” สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เริ่มต้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือนมิถุนายน โดยในทุกๆ เช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะมีคุณพ่อ-คุณแม่และเด็กๆ กลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังคอกม้าของ ฮอร์สชู พอยท์ ริสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา ที่อยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิมากนัก เมื่อไปถึงทุกคนจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ผู้มิประสบความสำเร็จจาก “องค์กรขี่ม้าเพื่อคนพิการ”

เมื่อได้พบกับม้า เด็กๆ จะตื่นเต้นมาก จากความใกล้ชิดที่เด็กและม้ามีต่อกันในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เด็กๆ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในวันนี้พวกเขาไม่กลัวม้าอีกต่อไปแม้ว่าจะต้องอยู่กับพวกมันในระยะใกล้ๆ ก็ตาม เมื่อครั้งเริ่มฝึกหลายคนไม่สามารถนั่งอยู่บนหลังม้าได้ แต่ปัจจุบันน้องๆ สามารถนั่งตัวตรงรวมถึงออกคำสั่งต่างๆ กับม้าเองได้ และยังสามารถเข้าใจและทำตามคำสั่งของผู้ฝึกสอนได้ดีอีกด้วย



ขอบคุณจากใจ

ทุกคนคงจะได้รับความเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ความทรงจำอันงดงามนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดซึ่งการสนับสนุนจากทุกท่าน ซึ่งขอขอบคุณในน้ำใจที่ท่านได้มอบให้เด็กๆ และคนพิการในมูลนิธิฯ เด็กทุกคนคือสมบัติอันล้ำค่าและเด็กคือความสวยงามของโลกใบนี้ ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนควรช่วยกันดูแลให้เขาได้เติบโตอย่างมีความสุขเป็นคนดีและมีศักดิ์ศรี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมสืบสานงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและคนพิการกับเราต่อไป จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้า

คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวารกุล

ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์



ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ

และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629
E-mail : info@fr-ray.org
Website : www.fr-ray.org

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4

2. สาขาชิดนสแคว์ กรุงเทพฯ
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2